

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๗๙๐ ๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฯ และข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และขอให้กระทรวงยุติธรรมส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (สุภัทรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D 863/ศ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dcab@soc.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓



รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี

๑. ภาครัฐจะต้องมีกลไกการบริหารราชการที่แตกต่างไปจากเดิม โดยต้องเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น ทำงานในลักษณะบูรณาการมากขึ้น รวมทั้งเปิดกว้างให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนมาร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน โปร่งใสและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม มีความทันสมัย เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควรมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ เช่น มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร

๒. สืบเนื่องจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม วิถีการดำรงชีวิต และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของปัจเจกชน องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมและความคาดหวังรูปแบบใหม่ที่มีความรวดเร็ว ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ภาครัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและรูปแบบการบริการภาครัฐ โดยการผลักดันให้องค์กรภาครัฐเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) โดยมีภาครัฐเป็นฐานต่อยอดการพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน จัดเตรียมและบูรณาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ให้พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ ทั้งการตัดสินใจเชิงนโยบาย การกำกับติดตาม การพัฒนาบริการ และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสำคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจำเป็นทั้งในสภาวะการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควรอาศัยศักยภาพและโอกาสจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ผลักดันองค์กรให้เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

๓. สำหรับปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือเมื่อมีการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอมาในรายงานผลการปฏิบัติงานฯ นั้น เห็นว่า แม้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะมีอำนาจพิเศษบางประการตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ แต่จะต้องใช้อำนาจหน้าที่นั้นอย่างเคร่งครัด และด้วยความระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการสิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเกินกว่าเหตุ การปฏิบัติหน้าที่จะต้องอยู่ภายใต้กรอบการใช้อำนาจด้านต่างๆ ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตลอดจนการทำงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้กับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด